



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขอนสะอาด หมู่ที่ 2 (สายทองกลางอ้อม-หนองบัว)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขอนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขอนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโค้งยาง โดยมีขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด ราคากลาง 1,502,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า **451,000.00 บาท** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ **1 เมษายน 2558** ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ **1 เมษายน 2558** ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากผู้ใดไม่มาดูสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าได้ยอมรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างแล้วและจะนำมาใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเสนอราคาและการปฏิบัติงานมิได้)

/กำหนดยื่น.....

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารระดับตำบลอำเภอสูงเนิน (ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน ชั้น 2)

กำหนดจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง www.kongyang.go.th ของ อบต.โค้งยาง และเว็บไซต์ของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา www.koatdla.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4424-9765 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายณรงค์ เตี้ยสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง